

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

การไม่แสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินข้างต้นนี้ได้ เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ข) และข้อ 4.4 ในเดือนธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 479 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,123 ล้านบาทให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งอันเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 โจทก์ได้นำยึดหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จำนวน 15.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย และบริษัทฯ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ซึ่งหุ้นดังกล่าวศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 อนุญาตให้นำหุ้นไปขายรวมกับหุ้นที่ถูกยึดในคดีกรมสรรพากร ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเพื่อคัดค้านคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลางดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอ่านคำพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 837 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473 ล้านบาท นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษดังกล่าวแล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ทำการประเมินคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และโดยความเห็นของทนายความและ

คณะทำงานร่างคำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา จึงมีความเชื่อมั่นในประเด็นข้อต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลฎีกา น่าจะรับฎีกาไว้พิจารณา และมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินตามคำพิพากษาดังกล่าวไว้ในบัญชี เนื่องจากคดีดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการ ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา ผลของคดีจึงยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 15.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย และจำนวน 48.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของบริษัทย่อยให้กับสำนักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ตามที่กล่าวข้างต้นและชำระหนี้สินภายใต้ที่มีต่อกรมสรรพากรตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหุ้นดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้อจากการขาย ทอดตลาดและการดำเนินงานของบริษัทย่อยยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท ฟรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จึงยังคงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบริษัทที่ดำเนิน กิจการให้เช่ายานพาหนะซึ่งเป็นส่วนงานหลักของกลุ่มบริษัท อนึ่ง จากการขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุดท้ายที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอซื้อ หุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้ ณ ปัจจุบันสำนักงานบังคับคดีแพ่งอยู่ระหว่างการกำหนดวันและราคาที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว จึงยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับผลการขายทอดตลาด

ปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญอย่าง มากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติฐาน ทางบัญชีที่ว่ากิจการจะดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ในราคาที่สามารถขายได้ และไม่ได้ ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากบริษัทฯไม่สามารถดำรง อยู่ได้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน ข้อกำหนดนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีความไม่แน่นอนหลาย สถานการณ์ที่มีสาระสำคัญ แม้ว่าข้าพเจ้าจะได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอสำหรับความไม่แน่นอน ก็ไม่สามารถที่จะสรุปผลเพื่อให้ข้าพเจ้าใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ใน ขณะนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนต่างๆดังกล่าวอาจมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ก) เกี่ยวกับกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยหากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน อาจเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ การเสนอรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องนี้แต่อย่างใด

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของข้าพเจ้า ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการเสนอรายงานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	10,324,083	11,519,945	511,478
เงินลงทุนชั่วคราว	8	35,165,185	18,579,863	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	36,912,723	61,520,548	-
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน		28,751,319	32,754,079	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		25,983,651	33,626,365	72,594
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,453,633	4,485,228	592,558
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		142,590,594	162,486,028	1,176,630
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	10,688,758	10,977,460	-
เงินลงทุนในลูกหนี้	12	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	366,956,718
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14	42,151,665	73,554,186	-
ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	15	1,230,277,158	1,529,301,407	3,399
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	16	3,997,600	2,031,100	64,600
สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี	24	740,734	530,601	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		81,885,511	49,960,373	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,369,741,426	1,666,355,127	367,024,717
รวมสินทรัพย์		1,512,332,020	1,828,841,155	368,201,347

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	17,669,757	28,743,156	27,977,110
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10	-	-	39,827,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	374,335,367	451,340,190	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	25,830,550	26,697,800	-
หนี้สินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	21	241,739,349	241,739,349	241,739,349
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,912,525	4,346,594	39,340
รวมหนี้สินหมุนเวียน		662,487,548	752,867,089	309,582,799
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	542,007,835	786,334,148	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	44,311,263	70,186,756	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	36,663,244	28,995,623	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24	63,579,043	53,497,710	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		35,024,145	38,134,206	2,312,173
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		721,585,530	977,148,443	2,312,173
รวมหนี้สิน		1,384,073,078	1,730,015,532	311,894,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 812,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	4	406,076,355	406,076,355	406,076,355
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	4	400,000,000	400,000,000	400,000,000
หุ้นที่ออกสำหรับภาระค้ำประกันที่เจ้าหนี้				
ยังไม่มาใช้สิทธิริยชำระกับบริษัทฯ	4	(10,191,959)	(10,191,959)	(10,191,959)
ขาดทุนสะสม		(268,141,450)	(299,290,404)	(335,609,144)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		6,591,170	8,306,805	2,107,478
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		128,257,761	98,824,442	56,306,375
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัทย่อย		1,181	1,181	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		128,258,942	98,825,623	56,306,375
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,512,332,020	1,828,841,155	368,201,347
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้ค่าเช่าและบริการ	617,488,361	696,553,242	999,361	999,361	
เงินปันผลรับ	13	-	2,999,980	2,999,980	
รายได้อื่น					
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	12,235,871	35,864,425	-	-	
อื่นๆ	11,174,536	12,160,400	352,204	288,376	
รวมรายได้	640,898,768	744,578,067	4,351,545	4,287,717	
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ	403,235,253	482,316,116	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	135,878,302	138,913,291	11,168,244	14,917,686	
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์					
ระยะยาวของพนักงาน	22	7,164,538	-	-	
ขาดทุนจากการซื้อค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)	13	-	22,437,104	(45,549,496)	
รวมค่าใช้จ่าย	546,278,093	621,229,407	33,605,348	(30,631,810)	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	94,620,675	123,348,660	(29,253,803)	34,919,527	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(56,931,267)	(70,142,041)	(1,563,572)	(553,611)	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37,689,408	53,206,619	(30,817,375)	34,365,916	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	(9,758,372)	-	-	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	27,931,036	40,660,291	(30,817,375)	34,365,916	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14	(2,144,544)	(6,046,020)	-	
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24	428,909	1,209,204	-	
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,715,635)	(4,836,816)	-	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	22	4,022,422	-	-	
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24	(804,484)	-	-	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- สุทธิจากภาษีเงินได้		3,217,938	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		1,502,303	(4,836,816)	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		29,433,339	35,823,475	(30,817,375)	34,365,916
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		0.0349	0.0508	(0.0385)	0.0430

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	37,689,408	53,206,619	(30,817,375)	34,365,916
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้เงินปันผล	-	-	(2,999,980)	(2,999,980)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(241,597)	(160,060)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(17,324)	7,055	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,414,393	885,940	(191,677)	(22,000)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	22,437,104	(45,549,496)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	217,281,772	277,052,387	980	521
สำรองประมาณการหนี้สินลดลง	-	(383,436)	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้	-	(6,873)	-	(6,873)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี	(999,361)	(999,361)	(999,361)	(999,361)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(5,742,023)	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	(12,235,871)	(35,864,258)	-	-
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	(1,966,500)	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,738,251	4,465,801	-	-
ต้นทุนบริการในอดีต	7,164,538	-	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	596	3,289	596	1,740
ดอกเบี้ยรับ	(152,964)	(182,955)	(425)	(799)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	56,772,558	69,971,743	1,560,233	549,232
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	304,705,876	367,995,891	(11,009,905)	(14,661,100)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22,001,755	27,310,470	8,248	(5,973)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	7,537,006	1,346,562	3,845	23,486
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(43,500)	148,790	191,680	(382,086)
เงินลงทุนในลูกหนี้	-	6,873	-	6,873
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	99,197	844,182	-	-
หนี้สินดำเนินงานลดลง				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(11,073,399)	(4,623,300)	(2,624,436)	(1,391,925)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,434,069)	(2,342,433)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(212,746)	(4,129,027)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,110,700)	(6,749,590)	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	319,469,420	379,808,418	(13,430,568)	(16,410,725)
จ่ายดอกเบี้ย	(56,772,558)	(69,971,743)	(1,254,603)	(549,232)
จ่ายภาษีเงินได้	(29,014,370)	(33,259,622)	(305)	(292)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	233,682,492	276,577,053	(14,685,476)	(16,960,249)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	288,702	(174,345)	-	-
เงินลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น	(906,898)	(20,238)	-	-
ซื้อหน่วยลงทุน	(350,138,000)	(246,004,000)	-	-
เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน	334,718,497	251,634,019	-	-
เงินปันผลรับ		-	-	2,999,980
ดอกเบี้ยรับ	149,188	182,944	425	799
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	35,000,000	-	-	-
ซื้อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	(19,083,767)	(24,399,717)	-	(4,900)
เงินรับจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	274,632,654	211,904,094	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	274,660,376	193,122,757	425	2,995,879
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	15,083,000	13,937,000
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(482,795,967)	(439,946,651)	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(26,742,743)	(34,580,329)	-	-
จ่ายเงินปันผล	(20)	(20)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(509,538,730)	(474,527,000)	15,083,000	13,937,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,195,862)	(4,827,190)	397,949	(27,370)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันต้นปี	11,519,945	16,347,135	113,529	140,899
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	10,324,083	11,519,945	511,478	113,529
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี	161,464,831	279,580,157	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นที่ออกสำหรับภาระค่าประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มาใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ	ขาดทุนสะสม	ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าในหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	400,000,000	(10,191,959)	(339,950,675)	13,143,621	63,000,987	1,181	63,002,168
กำไรสำหรับปี	-	-	40,660,291	-	40,660,291	-	40,660,291
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(4,836,816)	(4,836,816)	-	(4,836,816)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	40,660,291	(4,836,816)	35,823,475	-	35,823,475
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย	-	-	(20)	-	(20)	-	(20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	400,000,000	(10,191,959)	(299,290,404)	8,306,805	98,824,442	1,181	98,825,623
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	400,000,000	(10,191,959)	(299,290,404)	8,306,805	98,824,442	1,181	98,825,623
กำไรสำหรับปี	-	-	27,931,036	-	27,931,036	-	27,931,036
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	3,217,938	(1,715,635)	1,502,303	-	1,502,303
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	31,148,974	(1,715,635)	29,433,339	-	29,433,339
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย	-	-	(20)	-	(20)	-	(20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	400,000,000	(10,191,959)	(268,141,450)	6,591,170	128,257,761	1,181	128,258,942

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นที่ออกสำหรับภาระ ค่าประกันที่เจ้าหนี้ ยังไม่มาใช้สิทธิ เรียกชำระกับบริษัทฯ	ขาดทุนสะสม	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรจากผลแตกต่าง จากการจัดโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	400,000,000	(10,191,959)	(339,157,685)	2,107,478	52,757,834
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	34,365,916	-	34,365,916
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	400,000,000	(10,191,959)	(304,791,769)	2,107,478	87,123,750
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	400,000,000	(10,191,959)	(304,791,769)	2,107,478	87,123,750
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(30,817,375)	-	(30,817,375)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	400,000,000	(10,191,959)	(335,609,144)	2,107,478	56,306,375

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ก) บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมี
ภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในกิจการต่างๆ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
ของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้อ่านคำพิพากษา
ให้บริษัทฯชำระเงินจำนวน 837 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 473 ล้านบาท
นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ในคดีแพ่งอันเนื่องด้วย
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯได้ส่งมอบต้นฉบับในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท
พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จำนวน 15.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
บริษัทย่อยให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนำไปขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระ
หนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งหุ้นดังกล่าวศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 อนุญาตให้นำ
หุ้นไปขายรวมกับหุ้นที่ถูกยึดในคดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอ
อนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทนายความและคณะทำงานร่างคำขออนุญาตฎีกา
และฎีกา มีความเชื่อมั่นว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไว้พิจารณา และมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

นอกจากนี้บริษัทฯมีหนี้สินภาษีที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการชำระให้แก่กรมสรรพากรจำนวน
242 ล้านบาท บริษัทฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 48.3 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่ง เพื่อนำไป
ขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานบังคับ
คดีแพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่งจากการขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าวรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุดท้ายที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563
ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอซื้อหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
จนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้อจากการขายทอดตลาดและการดำเนินงานของบริษัทย่อยยังคงอยู่ภายใต้
การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จึงยังคงมีฐานะ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการให้เช่ายานพาหนะซึ่งเป็น
ส่วนงานหลักของกลุ่มบริษัท

เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามงบการเงินนี้ยังคงจัดทำขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ โดยไม่รวมรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้

- ก) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือขอให้บริษัทฯชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 กำหนดว่าบริษัทฯอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งงบการเงินประจำปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทฯเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากคิดความตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และข้อ 21 แสดงถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ดังนั้นหากบริษัทฯนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชียังคงไม่แสดงความเห็นเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี 2560 และปี 2561 จะพิจารณาได้ว่าบริษัทฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสถานะของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ในประเด็นแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อมิให้บริษัทฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นและจากผลของคดีแพ่งซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายประมาณ 1,112 ล้านบาทให้แก่โจทก์ผู้ฟ้องคดี คดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สุดโดยบริษัทฯได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมหรือหาแนวทางแก้ไขได้บริษัทฯจึงได้แต่เพียงรอผลว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งหรือมีคำพิพากษาเป็นอย่างไร

กรณีของคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯคงมีกรรมการเหลือ 4 ท่าน บริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งให้ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และหากบริษัทฯไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศให้บริษัทฯเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ต่อไป ซึ่งบริษัทฯได้ชี้แจงว่าการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่สามารถดำเนินการได้ง่าย ด้วยเหตุของสถานะของบริษัทฯที่อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ โดยตรง</u>				
1. บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด	ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไทย	100	100
2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด	บริการให้เช่ายานพาหนะ	ไทย	100	100
3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด	ให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย	ไทย	99.99	99.99

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตราฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการนำมาตราฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี)

4. การปรับโครงสร้างหนี้ / แผนฟื้นฟูกิจการ

ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยศาลฎีกาและในปี 2548 ผู้บริหารแผนฯ เสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างทางการเงิน โดยศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 และ 15 ธันวาคม 2548 เนื้อหาสำคัญของการแก้ไขแผนมีดังนี้

4.1 การปรับโครงสร้างธุรกิจ

ให้บริษัทดำเนินการโอนทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักให้แก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อบริหารกิจการและจัดการทรัพย์สินคือบริษัท ฟรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่อยู่ในสายธุรกิจการเงินจำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท ฟรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด บริษัท ฟรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด บริษัท ฟรีเมียร์โบรคเกอร์เรจ จำกัดและบริษัท ฟรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมด
- ทรัพย์สินซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์อื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งไม่มีความจำเป็นแก่กิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้แผนฟื้นฟูกิจการ ได้กำหนดราคาโอนของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเท่ากับมูลค่าสุทธิทางบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสียตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ที่สอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่โอน กำหนดชำระให้แล้วเสร็จใน
ระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ศาลเห็นชอบด้วยการแก้ไขแผนถึงที่สุด โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี จากนั้น
ในปีที่ 2 ถึงปีที่ 3 ชำระปีละ 10 ล้านบาท ปีที่ 4 ถึงปีที่ 10 ชำระปีละเท่าๆกัน

ในกรณีที่บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด ผลิตชำระหนี้สำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่รับโอนให้ถือว่า
บริษัทฯ ผลิตชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการด้วย

บริษัทฯ ได้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548

4.2 การปรับโครงสร้างทางการเงิน

ก) การชำระหนี้

แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้บริษัทฯ หนี้ไว้จำนวน 636,207,750 บาท ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน
ซึ่งเป็นผลรวมของจำนวนเงิน 486,207,750 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินประมาณร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินมูลค่าที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นหลักประกัน รวมกับจำนวนเงินซึ่งผู้บริหาร
แผนฯ ประมาณขึ้นตามความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ จำนวน 150 ล้านบาท

ให้บริษัทฯ ดำเนินการขายที่ดินและอาคารดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สนใจภายในระยะเวลา 6 เดือน
นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบ เพื่อการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ หรือโอนที่ดินและ
อาคารแห่งนั้นเพื่อการชำระหนี้แทน

บริษัทฯ ได้โอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงินแล้วในปี 2549 และ 2550

ข) การแปลงหนี้เป็นทุน

แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 4,121,527,090 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญจำนวน 412,152,709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แล้วจัดสรรให้เจ้าหนี้ตามสัดส่วน
เพื่อชำระหนี้ในส่วนที่เกินกว่าจำนวนหนี้ที่คงเหลืออยู่

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 4,000,000,000 บาท เป็น
8,121,527,090 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปลงหนี้จำนวน 1,069,936,022 บาทเป็นทุน โดยการออกหุ้นสามัญให้แก่
เจ้าหนี้ไปแล้วเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 412,152,709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีส่วนต่ำกว่า
มูลค่าหุ้นจำนวน 3,051,591,068 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 3,878,472,910
บาท เป็น 8,000,000,000 บาท แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548

เจ้าหน้าที่ในส่วนมูลหนี้ที่บริษัทฯ เข้าไปค้าประกันภาระหนี้ของบริษัทอื่น แต่หนี้ประธานยังมีได้ถึงกำหนดชำระหนี้ผู้บริหารแผนฯ ได้เป็นผู้ถือหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนไว้แทนเจ้าหน้าที่เหล่านั้น จนกว่าหนี้ประธานจะถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไข หนี้ที่ออกสำหรับภาระค้าประกันที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มาใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ให้ผู้บริหารแผนฯ ถือแทนเจ้าหน้าที่ได้แสดงไว้เป็นส่วนหักใน ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะบันทึกค่าใช้จ่ายจากภาระค้าประกันก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้และเจ้าหน้าที่มาใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ และหากผู้บริหารแผนฯ ยังมีหุ้นถือครองอยู่ภายหลังจากภาระค้าประกันที่มีทั้งหมดได้ระงับสิ้นไปแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อลดจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อไป

4.3 การขยายระยะเวลาการชำระหนี้

คำขอแก้ไขแผนได้ขยายกำหนดเวลาชำระหนี้จากเดิมซึ่งกำหนดชำระเสร็จสิ้นในปี 2555 ขยายออกไปโดยจะสิ้นสุดในปี 2558 และปรับตารางการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับประมาณการกระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการได้ดำเนินการมาครบระยะเวลา 5 ปีแล้ว แต่ผู้บริหารแผนฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ยังมีเรื่องการโอนทรัพย์สินชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ 2 ราย ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากได้ดำเนินการระหว่างที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอีกครั้งเพื่อขอขยายเวลาดำเนินการตามแผนฯ ไปอีก 6 เดือน เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้แล้วเสร็จ (ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

ผู้บริหารแผนฯ ได้เสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของข้อเสนอขอแก้ไขแผนฯ ดังนี้

- ก) ให้บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุน 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยให้นำทุนที่ลดทั้งหมดไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

- ข) จากนั้นให้บริษัทฯดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในกิจการของบริษัทฯ โดยให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้
- 1) เสนอขายหุ้นจำนวน 400 ล้านหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีหุ้นเหลืออยู่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิหรือใช้สิทธิไม่เต็มตามจำนวนที่ตนเองมีสิทธิ ให้ผู้บริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เหลืออยู่นั้นให้แก่ นักลงทุนหรือบุคคลใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
 - 2) เสนอขายหุ้นจำนวน 400 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนหรือบุคคลใดก็ได้ตามที่ผู้บริหารแผนฯหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาท
- ค) ให้ขยายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯแล้ว

บริษัทฯได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 8,121,527,090 บาท ลดลงเหลือ 812,152,709 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800,000,000 บาท (800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 บริษัทฯบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลดทุนเพื่อสร้างขาดทุนสะสม โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 8/2550 เรื่องการบันทึกบัญชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผู้บริหารแผนฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่าบริษัทฯได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำร้องดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้เลื่อนการอ่านคำสั่งกรณีที่บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯออกไปก่อน เพื่อรอผลคำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีที่มีเจ้าหน้าที่สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ต่อมาผู้บริหารแผนฯได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2552

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารแผนฯ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผน โดยแก้ไขเรื่องราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- 1) เสนอขายหุ้นจำนวน 400 ล้านหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) ในราคาเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาปิดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วันทำการก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน ในกรณีที่มีหุ้นเหลืออยู่เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่เต็มตามจำนวนที่ตนเองมีสิทธิ ให้ผู้บริหารแผนฯ หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่เหลืออยู่นั้นให้แก่นักลงทุนหรือบุคคลใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- 2) เสนอขายหุ้นจำนวน 400 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนหรือบุคคลใดตามที่ผู้บริหารแผนฯ หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของราคาปิดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วันทำการก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอแก้ไขแผนของบริษัทฯ แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลาง ได้หยิบยกคำร้องของผู้บริหารแผนฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ขึ้นมาพิจารณาโดยไม่รอผลคำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีเจ้าหนี้สองรายอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้วและให้บริษัทฯ ปฏิบัติการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป โดยการชำระหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้นลงในปี 2558

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีเจ้าหนี้สองรายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 พิพากษากลับคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง โดยไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

ในทางบัญชีเป็นการปรับปรุงบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกา รายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงในส่วนกองทุนชำระแล้วและขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	(หน่วย: บาท)
			มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(หลังปรับปรุง: หุ้นสามัญ 812,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	1,612,152,709	8,121,527,090	6,509,374,381
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(หลังปรับปรุง: หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)	800,000,000	8,000,000,000	7,200,000,000
หุ้นที่ออกสำหรับภาระค้ำประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มาใช้สิทธิ			
เรียกชำระกับบริษัทฯ	(20,383,918)	(203,839,180)	(183,455,262)
มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงสุทธิ			7,016,544,738

โดยมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงสุทธิจำนวน 7,016,544,738 บาท มีผลทำให้ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในจำนวนเดียวกัน จึงไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท โดยนำไปหักกับขาดทุนสะสม ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเท่ากับ 406,076,355 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 812,152,709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

4.4 คดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ตาม que บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ พก. 6/2558 ในฐานะหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้าบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพท เอ็นจิเนียซิ่ง อิงค์ และบริษัท ลีอควูด แอนดรูส์ แอนดีนิวเมม อิงค์ (กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลน) ให้ร่วมรับผิดชอบในค่าผลงานที่กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลนค้างชำระตามสัญญาจ้างเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2546 เป็นเงินต้นจำนวน 650.79 ล้านบาทและดอกเบี้ยจำนวน 653.01 ล้านบาท

กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จากกรุงเทพมหานครโดยมีบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาช่วงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง โดยที่กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลนได้โอนสิทธิในการรับเงินค่างานจาก กรุงเทพมหานคร และบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้โอนสิทธิในการรับเงินค่างานจาก กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลน เป็นหลักประกันในสินเชื่อดังกล่าว

ในปี 2543 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทฯมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการโอนสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทซึ่งมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯรวมถึงสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลน ไปให้กับ บุคคลอื่น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯชำระเงินแก่บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 478,774,424.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,123 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้นำยึดหุ้นสามัญของบริษัท 프리เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จำนวน 15,660,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท 프리เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่งแล้วและสำนักงานบังคับคดีแพ่ง เป็นผู้ดำเนินการในการนำหุ้นดังกล่าวไปขายทอดตลาดต่อไป โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงาน บังคับคดีแพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่งจากการขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าวรวม ทั้งสิ้น 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุดท้ายที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามี ผู้เสนอซื้อหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมา ซื้อจากการขายทอดตลาดและการดำเนินงานของบริษัทฯทยอยยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัท 프리เมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จึงยังคงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเพื่อคัดค้านคำพิพากษาของ ศาลล้มละลายกลางดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้อ่าน คำพิพากษาเห็นฟ้องด้วยบางส่วนตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าให้ บริษัทฯ ชำระเงินให้แก่บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 837,221,091.68 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 473,466,980.61 บาท นับจากวันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันคำร้องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของบริษัทฯทนายความและคณะทำงานร่างคำขออนุญาตฎีกาและฎีกา มีความเชื่อมั่นในประเด็นข้อต่อสู้และมีความเห็นว่าศาลฎีกาน่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาและมีคำพิพากษากลับ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินตามคำพิพากษา ดังกล่าวในงบการเงิน

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าเช่า

บริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานตามระยะเวลาที่ให้เช่าซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องของค่าเช่าหลังจากหักส่วนลด

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้ค่านายหน้าประกันภัยซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะถือเป็นรายได้เมื่อได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยและออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ง ไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.5 เงินลงทุนในลูกหนี้

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

5.6 ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
อุปกรณ์และเครื่องมือ	-	5 ปี
รถโดยสารสาธารณะให้เช่า	-	5 และ 7 ปี

ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะให้เช่าคำนวณจากราคาทุนตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี โดยวิธีผลรวมจำนวนปีที่ใช้งาน

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.7 ค่าตัดจำหน่าย

ดอกเบี้ยจ่ายรอดตัดบัญชีตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะ เป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ
กำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไร
หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน ยานพาหนะให้เช่าและ
อุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น ซึ่งกองทุนจะประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไข โครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.12 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินสด	334	334	5	5
เงินฝากธนาคาร	9,990	11,186	506	109
รวม	<u>10,324</u>	<u>11,520</u>	<u>511</u>	<u>114</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.22 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.37 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินฝากประจำ	2,500	1,593	-	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุน เปิดตราสารหนี้ (มูลค่ายุติธรรม)	32,665	16,987	-	-
รวม	<u>35,165</u>	<u>18,580</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อมมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	190	567	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	190	567	-	-
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	30,549	47,212	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	2,732	8,971	-	-
มากกว่า 3 เดือน - 6 เดือน	4	134	-	-
มากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน	504	2,536	-	-
มากกว่า 12 เดือน	255	407	-	-
รวม	34,044	59,260	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(524)	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	33,520	59,260	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	33,710	59,827	-	-
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)	5	360	-	8
ลูกหนี้อื่น	22,164	18,218	15,043	15,043
รวม	22,169	18,578	15,043	15,051
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,966)	(16,884)	(15,043)	(15,043)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,203	1,694	-	8
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	36,913	61,521	-	8

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
เงินปันผลรับ	-	-	3.0	3.0	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1.6	0.5	ร้อยละ 4.80 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.25, 2.33 และ 4.80 ต่อปี)
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้ค่าเช่าและการบริการ	63.7	60.0	1.0	1.0	ราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10 - 15, ราคาตามสัญญา
ต้นทุนบริการจ่าย	1.0	2.3	-	-	ราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม, ราคาตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการจ่าย	24.8	26.1	4.7	6.0	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย	10.4	10.9	0.3	0.1	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	4.5	5.3	-	-	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	190	567	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	190	567	-	-
<u>ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	5	360	-	8
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	360	-	8
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	195	927	-	8

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</u>				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)	-	-	27,315	32,429
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	20	46	-	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20	46	27,315	32,429

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืม	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย	24,744	15,233	(150)	39,827

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตัวสัญญาใช้เงิน มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	11,332	10,480	1,644	1,798
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,572	508	-	-
รวม	13,904	10,988	1,644	1,798

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

บริษัทย่อยได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามของบริษัทย่อยและเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย

12. เงินลงทุนในลูกหนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินลงทุนในลูกหนี้	13,738	13,738
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้	(13,738)	(13,738)
เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ	-	-

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ						เงินปันผลที่บริษัทฯ	
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		รับระหว่างปี	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท พรีเมียร์ แลปปีตอล (2000) จำกัด	60,000	60,000	100	100	60,000	60,000	3,000	3,000
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด	320,000	320,000	100	100	320,470	320,470	-	-
บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด	7,000	7,000	99.99	99.99	12,485	12,485	-	-
รวม					<u>392,955</u>	<u>392,955</u>	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(25,998)	(3,561)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					<u><u>366,957</u></u>	<u><u>389,394</u></u>		

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด จำนวน 48,339,869 หุ้น ให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนำไปขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ส่วนที่เหลือจำนวน 15,660,129 หุ้น ให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่งเพื่อนำไปขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งซึ่งบริษัทฯ เคยถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด จากบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ในราคา 288.6 ล้านบาท และ 10.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด มีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 33.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดงราคาทุนดั้งเดิมเป็นต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งเคยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาโดยตลอด และแสดงผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาทุนดั้งเดิมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็น “ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ คงเหลือยอดค้างชำระจากรายการซื้อเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 27.0 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้รายการ “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2561: 32.4 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 22.4 ล้านบาท (2561: บริษัทฯ บันทึกโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 45.5 ล้านบาท)

14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - ตราสารทุน		
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน)	35,582	64,840
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	6,570	8,714
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม	<u>42,152</u>	<u>73,554</u>

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่าตามบัญชี 36.1 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจำนวน 4.6 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนดังกล่าวได้รวมกำไรที่โอนมาจากรายการกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิจากภาษีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่างปี จำนวน 5.5 ล้านบาท

15. ยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ยานพาหนะให้เช่า	อุปกรณ์และอื่นๆ	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2561	2,714,703	65,129	2,779,832
ซื้อเพิ่ม	284,616	19,364	303,980
จำหน่าย	(600,093)	(10,168)	(610,261)
31 ธันวาคม 2561	2,399,226	74,325	2,473,551
ซื้อเพิ่ม	165,181	15,368	180,549
จำหน่าย	(564,027)	(7,318)	(571,345)
31 ธันวาคม 2562	2,000,380	82,375	2,082,755
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
1 มกราคม 2561	959,684	41,260	1,000,944
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	266,160	10,781	276,941
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(346,378)	(10,167)	(356,545)
31 ธันวาคม 2561	879,466	41,874	921,340
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	205,170	12,006	217,176
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(292,438)	(7,313)	(299,751)
31 ธันวาคม 2562	792,198	46,567	838,765
ค่าเพื่อการค้ายค่า			
1 มกราคม 2561	100,586	-	100,586
ลดลงระหว่างปี	(77,676)	-	(77,676)
31 ธันวาคม 2561	22,910	-	22,910
ลดลงระหว่างปี	(9,197)	-	(9,197)
31 ธันวาคม 2562	13,713	-	13,713
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2561	1,496,850	32,451	1,529,301
31 ธันวาคม 2562	1,194,469	35,808	1,230,277
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
2561 (276.5 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)			276,941
2562 (216.8 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)			217,176

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	อุปกรณ์และอื่นๆ
ราคาทุน	
1 มกราคม 2561	-
ซื้อเพิ่ม	5
31 ธันวาคม 2561	5
31 ธันวาคม 2562	5
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
1 มกราคม 2561	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1
31 ธันวาคม 2561	1
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1
31 ธันวาคม 2562	2
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2561	4
31 ธันวาคม 2562	3
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	
2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	1
2562 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 21 ล้านบาท (2561: 18 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี (2561: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมียานพาหนะให้เช่าซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,073 ล้านบาท และ 90 ล้านบาทตามลำดับ (2561: 1,365 ล้านบาท และ 106 ล้านบาทตามลำดับ)

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ายานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะก่อให้เกิดรายได้ ค่าเช่าขั้นต่ำในอนาคตดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2562	2561
ภายใน 1 ปี	405.4	512.7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	424.7	546.7

16. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	5,065	5,065	65	65
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(1,067)	(3,034)	-	-
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ	3,998	2,031	65	65

บริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3.9 ล้านบาท (2561: 1.9 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อย

17. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,578	6,493	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 10)	20	46	27,315	32,429
เจ้าหนี้อื่น	9,136	13,440	82	11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,936	8,764	580	856
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17,670	28,743	27,977	33,296

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	985,233	1,336,381
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(68,890)	(98,707)
รวม	916,343	1,237,674
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(374,335)	(451,340)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	542,008	786,334

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่าซื้อยานพาหนะจากบริษัทการเงินซึ่งมีกำหนดชำระเป็นรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 ถึง 4.50 ต่อปี (2561: ร้อยละ 2.20 ถึง 4.50 ต่อปี) อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	409.1	576.1	985.2
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี	(34.8)	(34.1)	(68.9)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	374.3	542.0	916.3

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	499.9	836.5	1,336.4
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี	(48.5)	(50.2)	(98.7)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	451.4	786.3	1,237.7

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	74,013	104,528
หัก: ดอกเบี้ยรอกการตัดบัญชี	(3,871)	(7,643)
รวม	70,142	96,885
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(25,831)	(26,698)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	44,311	70,187

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทอิสระซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	28.4	45.6	74.0
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(2.6)	(1.3)	(3.9)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	25.8	44.3	70.1

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	30.6	73.9	104.5
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(3.9)	(3.7)	(7.6)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	26.7	70.2	96.9

21. หนี้สินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมจากกรมสรรพากรให้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2544 และ 2545 พร้อมทั้งเงินเพิ่มจำนวนรวมทั้งสิ้น 251.7 ล้านบาทแทนกิจการร่วมค้า บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพท เอ็นจิเนียส์ ینگ์ และบริษัท ลีอควูด แอนครุส์ แอนด์นิวแอม ینگ์ (กิจการร่วมค้า พีอี-เพทแลน) ซึ่งบริษัทฯเคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมลงทุนในการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครและได้พ้นจากการเป็นผู้ร่วมค้าแล้วตั้งแต่วันที่ 2543 โดยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง โดยบริษัทฯไม่ต้องร่วมชดใช้ค่าภาษีนั้นแทนกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2555 กรมสรรพากรได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับคำตัดสินของศาลภาษีอากรกลาง ส่งผลให้บริษัทฯต้องร่วมชำระหนี้ภาษีอากรให้แก่กรมสรรพากร เนื่องจากบริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยร่วมในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าซึ่งได้รับโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนจากบริษัทฯในปี 2543 อยู่ในสถานะล้มละลาย บริษัทฯจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าภาษีอากรนี้ให้แก่กรมสรรพากรตามคำพิพากษา บริษัทฯได้จ่ายชำระค่าภาษีอากรนี้ให้แก่กรมสรรพากรแล้วเป็นจำนวน 10 ล้านบาท คงเหลือหนี้ภาษีอากรส่วนที่เหลือจำนวน 241.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้รับหมายบังคับคดีแจ้งการยึดหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด จำนวน 48,339,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด เพื่อนำไปขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา บริษัทฯได้ส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด ให้แก่สำนักงานบังคับคดีแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานบังคับคดีแพ่งประกาศนัดขายทอดตลาดหุ้นทั้งสองคดีพร้อมกัน ซึ่งจากการขายทอดตลาดหุ้นดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 โดยในครั้งสุดท้ายที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสนอซื้อหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯจนกว่าจะมีบุคคลอื่นมาซื้อจากการขายทอดตลาดและการดำเนินงานของบริษัทฯอยู่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง จำกัด จึงยังคงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	28,996	28,659
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,844	3,685
ต้นทุนดอกเบี้ย	894	781
ต้นทุนบริการในอดีต	7,165	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(77)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(397)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(3,549)	-
สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการโอนพนักงานของบริษัทในเครือ	262	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(475)	(4,129)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	<u>36,663</u>	<u>28,996</u>

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 7.2 ล้านบาท บริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.8 ล้านบาท (2561: 0.8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทย่อยประมาณ 7 และ 12 ปี (31 ธันวาคม 2561: 8 และ 14 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2562	2561
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	2.33 และ 2.71	3.12
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.95	5.60
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)	1 - 22	1 - 20

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2,814)	3,228
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2,931	(2,617)
	<u>เพิ่มขึ้น 10%</u>	<u>ลดลง 10%</u>
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(506)	532

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2,394)	2,748
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2,796	(2,484)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,605)	1,786

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญได้แก่

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	126,496	119,471	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	217,282	277,052	1	1
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)	-	-	22,437	(45,549)
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	55,700	64,667	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับยานพาหนะให้เช่า	47,756	50,864	-	-
ค่าบริหารจัดการจ่าย	24,783	26,057	4,695	5,968
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	10,361	12,145	111	105
ค่าบริการจ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ	6,669	6,929	280	155
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย	2,687	4,223	2,569	4,083

24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	262	455	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	9,496	12,091	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>9,758</u>	<u>12,546</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	429	1,209	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(804)	-	-	-
รวม	(375)	1,209	-	-

รายการกระทบขอระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	37,689	53,207	(30,817)	34,366
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	7,538	10,641	(6,163)	6,873
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่าย				
ในการคำนวณภาษี	1,079	921	520	824
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ได้รับ				
การยกเว้นภาษี	60	687	(638)	(600)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,725)	(11,743)	4,487	(9,110)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,806	12,040	1,794	2,013
รวม	2,220	1,905	6,163	(6,873)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	9,758	12,546	-	-

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	889	368	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	400	1,179	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,333	5,799	-	-
รวมสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	8,622	7,346	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
รายการปรับมูลค่าสิทธิธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว	(5)	(2)	-	-
รายการปรับมูลค่าสิทธิธรรมของเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	(581)	(407)	-	-
ผลกระทบจากความแตกต่างทางบัญชีและทางภาษี ของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน	(70,874)	(59,904)	-	-
รวมหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(71,460)	(60,313)	-	-
รวมหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(62,838)	(52,967)	-	-
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	741	531	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(63,579)	(53,498)	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 380.4 ล้านบาท (2561: 381.4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯจำนวน 71.2 ล้านบาท (2561: 42.7 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 274.5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 45.2 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567

25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีก่อนหักหุ้นที่ออกสำหรับภาระค่าประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มาใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (พันบาท)	27,931	40,660	(30,817)	34,366
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	800,000	800,000	800,000	800,000
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.0349	0.0508	(0.0385)	0.0430

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัด โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงานดังนี้

- (1) ส่วนงานให้เช่ายานพาหนะ
- (2) ส่วนงานนายหน้าประกันภัย

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไรขาดทุนและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ให้เข่ายานพาหนะ		นายหน้าประกันภัย		อื่นๆ		รวมส่วนงานที่ รายงาน		รายการปรับปรุงและ ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม											
รายได้จากลูกค้าภายนอก	581	659	19	22	17	16	617	697	-	-	617	697
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	-	-	1	1	1	1	(1)	(1)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	12	36	-	-	-	-	12	36	-	-	12	36
ดอกเบี้ยจ่าย	(57)	70	-	-	(2)	(1)	(59)	(71)	2	1	(57)	(70)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10)	(12)	-	(1)	-	-	(10)	(13)	-	-	(10)	(13)
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	(4)	50	-	1	(54)	38	(58)	89	86	(48)	28	41
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	1,444	1,807	26	28	409	458	1,879	2,293	(367)	(464)	1,512	1,829

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้านายใหญ่ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.6 ล้านบาท (2561: 3.5 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 การค้ำประกัน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการที่บริษัทฯค้ำประกันวงเงินกู้และอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวน 10.8 ล้านบาท (2561: 10.8 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ออกหุ้นสำหรับภาระผูกพันจากการค้ำประกันวงเงินทั้งสิ้นไว้แล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 11.9 ล้านบาท (2561: 8.9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อการค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

28.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ และสัญญาบริการอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	14.3	6.9
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี	2.5	6.0

28.3 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีค่าบริการที่จะต้องชำระในอนาคตรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อเดือน (เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) โดยสัญญาดังกล่าวครบกำหนดสัญญาในเดือนธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตามสัญญาจะมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามนิยามที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเจ้าหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	10	-	10	0.1 - 0.22
เงินลงทุนชั่วคราว	35	-	-	-	35	0.7 - 1.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	37	37	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	11	-	11	0.8
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	42	42	-
รวม	35	-	21	79	135	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	18	18	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	374	542	-	-	916	3.13 - 7.86
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	26	44	-	-	70	4.60 - 5.65
รวม	400	586	-	18	1,004	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาสตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	12	-	12	0.1 - 0.37
เงินลงทุนชั่วคราว	2	-	-	17	19	1.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	62	62	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	11	-	11	0.9 - 1.05
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	74	74	-
รวม	2	-	23	153	178	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	29	29	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	451	786	-	-	1,237	3.13 - 7.86
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	27	70	-	-	97	4.60 - 5.75
รวม	478	856	-	29	1,363	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาสตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	0.5	-	0.5	0.22
รวม	-	-	0.5	-	0.5	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	28	28	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	40	-	-	-	40	4.8
รวม	40	-	-	28	68	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	0.1	-	0.1	0.37
รวม	-	-	0.1	-	0.1	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	33	33	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	25	-	-	-	25	4.8
รวม	25	-	-	33	58	

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินอื่นจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 10.79:1 (2561: 17.51:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.54:1 (2561: 3.48:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563